

“แบล็คแคนยอน” สาขาใหม่ กรมธนารักษ์

แบล็คแคนยอน จัดพิธีเปิดร้านสาขาใหม่อย่างเป็นทางการ ณ กรมธนารักษ์ โดยได้รับเกียรติจากนายอำนาจ ปรีมนวงค์ อธิบดีกรมธนารักษ์ (ที่ 4 จาก ซ้าย) เป็นประธานในพิธี และ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต (ที่ 3 จาก ขวา) ร่วมแสดงความยินดี โดยมีนายประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 4 จาก ขวา) พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ แบล็คแคนยอน กรมธนารักษ์

ร้านแบล็คแคนยอน สาขากรมธนารักษ์ บริหารจัดการโดยบริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านอาหารเครื่องดื่ม มาตั้งแต่ปลายปี 2536 นับเป็นระยะเวลา 26 ปี ปัจจุบัน “แบล็คแคนยอน” มีทำเลที่ตั้ง ใน ศูนย์การค้า ซุปเปอร์สโตร์ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สถาบันบริการน้ำมัน หน่วยงานราชการ ศูนย์การประชุม ศูนย์นิทรรศการ และท่าอากาศยานขนาดใหญ่ทั่วประเทศ มีร้านสาขา รวม 360 สาขา แบ่งเป็น 315 สาขาในประเทศไทย และ 45 สาขาในต่างประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์

เมนูให้บริการ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ เมนูกาแฟ “แบล็คแคนยอน” ซึ่งคัดสรร เมล็ดกาแฟคุณภาพสูงจากโครงการหลวง และนำเข้าจากแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงของโลก ผ่านกระบวนการคั่วกาแฟ ด้วยความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนการผลิต และการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด เพื่อรักษากลิ่น สี รสชาติ และความสดใหม่ ซงกาแฟ จะใช้เฉพาะเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ คุณภาพสูงจากอิตาลี เพื่อคงไว้ ซึ่งความอร่อยและเข้มข้น

กาแฟคุณภาพเยี่ยมที่ “แบล็คแคนยอน” ให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งกาแฟร้อน กาแฟเย็น และกาแฟปั่น ได้แก่ เอสเปรสโซ่ คาปูชิโน คาเฟลาเต้ แบล็คแคนยอน คาราเมลมัคคิอาโต มอคคากาแฟเย็น เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังให้บริการเครื่องดื่มที่หลากหลาย อาทิ ช็อกโกแลตนำเข้าจากยุโรป ชาเขียวมัทชะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ชาไทย น้ำผลไม้ต่างๆ

ด้วยเอกลักษณ์และความเชี่ยวชาญ “แบล็คแคนยอน” มีบริการอาหาร ที่ปรุงสดทุกเสิร์ฟ หลากหลายรายการทั้ง สไตล์ตะวันตก อาทิ ซุป สลัด แซนวิช พาสต้า อาหารยอดนิยมของชาวเอเชีย อาทิ ข้าวผัด และก๋วยเตี๋ยวต่างๆ รวมทั้งอาหารขึ้นชื่อของไทย อาทิ ต้มยำกุ้งสูตรแชมป์ประเทศไทย ผัดไทยสูตรแชมป์โลก และยำต่างๆ รวมถึงศิลปะการผสมผสานอาหารตะวันตก และตะวันออก เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ในลักษณะของฟิวชั่นฟู้ดส์ อาทิ พูชิลล์ ต้มยำกุ้ง สปาเก็ตตี้ปลาสด ฯลฯ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จาก www.blackcanyonthai.com, www.facebook.com/BlackCanyonThailand